



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง มาตรการแนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประเด็นที่ ๘ ธรรมชาติ ตามพันธะสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “ยึดหลักหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน” โดยมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน เพื่อการบริหารราชการที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศีขรภูมิ จึงกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของโรงพยาบาลศีขรภูมิ ดังนี้

๑. ส่วนงานและกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลศีขรภูมิ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ทั้งนี้ส่วนงานและกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลศีขรภูมิ จะกำหนดเงื่อนไขและส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้

๒. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ส่วนงาน และกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลศีขรภูมิ กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ให้แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทำหนังสือแสดงเจตนาในการให้ ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

๓. ส่วนงานและกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ต้องตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญาจะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม มาในฉบับเดียวกัน หรือแยกเป็นคนละฉบับก็ได้

๔. พักของส่วนงานและกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ไม่ว่าจะมาด้วยประการใดๆ ให้จัดให้มีการควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนงาน...

๕. ส่วนงานและกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลศิครณี ต้องจัดทำรายงานส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแบบรายงาน การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด ตามที่โรงพยาบาลศิครณี กำหนด

๖. หากพบบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว อาจแจ้งเรื่องโดยตรงต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครณี หรือช่องทางที่โรงพยาบาลศิครณี กำหนดให้ ในรูปแบบหนังสือหรือจดหมาย โดยลงลายมือชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้

๗. ให้กลุ่มกฎหมายกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว แล้วจัดทำเป็นรายงานสรุปผลให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครณี ทราบ ทุก ๖ เดือน

ทั้งนี้ ให้บุคลากรโรงพยาบาลศิครณี ทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายเมธี มวลโรสง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครณี